
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป  พ.ศ.  2560 

วันพฤหัสที่  18  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2560 

ณ  หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

ผูมาประชุม 
 

1 นายดลหมาน   ดานเทง ประธานสภาฯ   
2 นายอภิสิทธิ์   คงสม รองประธานสภาฯ   
3 นายอนุชาติ   ขะสุวรรณ เลขานุการสภาฯ   
4 
5 

นายธวัชชัย  
นายมุสตอฝน            

พงหลง 
แกสมาน           

ส.อบต.หมูท่ี 1 
ส.อบต.หมูท่ี 1 

  

6 
7 

นายเฉลียว   
นายทอง   

คงทอง 
ตรีรัตน 

ส.อบต.หมูท่ี 2 
ส.อบต.หมูท่ี 2 

 

8 นายคลอง   ไหมแยม ส.อบต.หมูท่ี 3  
9 

10 
นายสุพัฒน   
นายวิเชียร 

พระธาตุ 
คงสุวรรณ           

ส.อบต.หมูท่ี 4 
ส.อบต.หมูท่ี 4 

 

11 นายฐานันดร   ตําสําสู ส.อบต.หมูท่ี 5  
12 
13 
14 
15 

นายอุดร 
นายศักรียา   
นายสุรศักดิ์  
นายไพโรจน   

บัวพันธ
หลีอะดัม 
ธรรมรักษา 
ดําสงฆ 

ส.อบต.หมูท่ี 7 
ส.อบต.หมูท่ี 8 
ส.อบต.หมูท่ี 8 
ส.อบต.หมูท่ี 9 

 

16 
17 
18 

นายมนิตย 
นายกัญจนพงศ  
นายประสิทธิ์ 

คงปาน 
นพภาพันธ 
เปยคง 
 

ส.อบต.หมูท่ี 10 
ส.อบต.หมูท่ี 11 
ส.อบต.หมูท่ี 11 

 

ผูไมมาประชุม 
1. นายรอสนัน  เส็มเล็ม  ส.อบต.หมูท่ี 6 - ลา- 
2. นายหยา  โมฮําหมัด ส.อบต.หมูท่ี 7 - ลา- 
3. นายวิรัตน  นาโควงศ ส.อบต.หมูท่ี 9 - ลา- 
4. นายวัชระ  สกุลสันต ส.อบต.หมูท่ี 10 - ลา- 

     
ผูเขารวมประชุม 

   1 นายณัฐภาพงศ     สุวรรณชนะ นายก อบต.   
  2 นายสุเรน             เส็นใหญ รองนายก อบต.   
  3 
  4 

นายยามิล   
นายทศพลธ 

สันหลัง 
สุวรรณมณี 

รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 

  

  5 นายพิเชษฐ โพธิแกว หัวหนาสํานักปลัด   
  6 นายภูมิกร รอดเนียม หัวหนาสวนโยธา   
  7 นางสุนิสา  เกิดมี ผูอํานวยการกองคลัง   
  8 นางสาวฑีรพัชร ชุมชวย หัวหนาสวนการศึกษาฯ  

 
  



 
 

9 
 
นางนลินภัสร 
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พงษวัฒนภัค 

 
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 

 

10 
11 

 

นางวันดี 
นางสาวนปภา 

กลิ่นละมัย 
ศิริรักษ 

จนท.บริหารงานท่ัวไป 
เจาพนักงานธุรการ 
 

  

เริ่มประชุม      เวลา  10.30 น.  

นายอนุชาติ  ขะสุวรรณ - เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงตรวจสอบรายชื่อ 

  (เลขานุการสภาฯ) ผูเขารวมประชุมเม่ือเห็นวาครบองคประชุม  จึงสงสัญญาณ เรียกสมาชิกเขา

รวมประชุมและเชิญทานประธานดําเนินการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  

ประจําป 2560 

นายดลหมาน  ดานเทง -   สวัสดีสมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหาร เจาหนาท่ีและผูเขารวม    
   (ประธานสภา ฯ) ประชุมทุกทาน ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ไดมีมติในท่ี

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก เม่ือวันท่ี  ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕9  โดยท่ี
ประชุมไดปรึกษาหารือและไดมีมติในการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัย
ท่ี 2 ประจําป  พ.ศ.  2559  ตั้งแตวันท่ี  8 – 22  พฤษภาคม 2560        
โดยมีกําหนดเวลา  15  วัน โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  และท่ีแกไขเ พ่ิมเติมถึง                   
( ฉบั บ ท่ี  ๖ )   พ . ศ .  25๕๒   มาต ร า  54   ป ร ะกอบ กั บ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  25๔7 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ 20,21 และ 22 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง จึงประกาศใหทราบ     
สมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 
ประจําป  พ.ศ.2560 ตั้งแตวันท่ี 8 – 22  พฤษภาคม 2560                
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

1.1  โครงการอบรม “การเพ่ิมประสิทธิภาพฝายบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ินเทคนิคการประชุมสภาทองถ่ิน ภายใตระเบียบ กฎหมาย วิธี
งบประมาณ การพิจารราเงินอุดหนุน และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ใหเปนไปตามกฎหมาย” 

-  ในสวนนี้สมาชิกทานใดมีความประสงคเขารวมอบรมหรือคณะผูบริหารก็
สามารถแจงความประสงคไดท่ีเจาหนาท่ี ไดในเวลาราชการ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  

   ประจําป พ.ศ. 2560 

- ขอใหทานสมาชิกดูและตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของรายงาน     

     การประชุม หากสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะแกไขเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ 

- ขอเรียนเชิญคุณประสิทธิ์ เปยคง ครับ 
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นายประสิทธิ์  เปยคง  -    เรียนทานประธานสภาฯ ในหนาท่ี 4 และหนาท่ี 5 กอนท่ีทานประธานจะ 

   (ส.อบต.ม.11)  สรุปใหเพ่ิมขอความ “หากไมมี” แลวก็สรุปไดเลย 
 

นายดลหมาน  ดานเทง  -    ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เปยคง ท่ีไดเพ่ิมขอความเพ่ือความสมบูรณ 

   (ประธานสภา ฯ)  -   ขอเรียนเชิญคุณมุสตอฝน แกสมาน 

  

นายมุสตอฝน แกสมาน   -    เรียนทานประธาน ในหนาท่ี 7 เครื่องหมายตัวเลขใหแกไขใหถูกตองดวย 

    (ส.อบต.ม.1)       ครับ 
 

นายดลหมาน  ดานเทง  -    ขอขอบคุณ คุณมุสตอฝน แกสมาน ใหทางเลขาแกไขใหถูกดวยครับ 

   (ประธานสภา ฯ)  -    มีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ แกไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีตอไป      

                                                              เปนข้ันตอนของการลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร     

                                                              สวนตําบลควนกาหลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2560 
 

- สมาชิกทานใดใหการรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน     

   ตําบลควนกาหลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2560 

     โปรดยกมือข้ึน 

- สมาชิกทานใดไมใหการรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร   

     สวนตําบลควนกาหลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2560 

     โปรดยกมือข้ึน 

 องคประชุม  17 เสียง 

  ใหการรับรอง  17 เสียง 

  ไมใหการรับรอง  - เสียง 

  งดออกเสียง  - เสียง 

 สรุป มติสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ใหการรับรอง  

     รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม 

 - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

 - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 

นายดลหมาน  ดานเทง  ๕.๑ เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบ    

   (ประธานสภา ฯ) สํานักงานปลัด จํานวน 1 รายการ 
 

1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 (ระหวางเดือนตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560) 
 

- ขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร 
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นายสุเรน  เส็นใหญ -    เรียนทานประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม รายงานผล 
   (รองนายกฯ)      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  
                  (ระหวางเดือนตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560) มีดวยกัน 6 สวน คือ 
      สวนท่ี 1บทนํา แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และ 

แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง และอ่ืนๆ 
หลังจากนี้กระผมจะมอบหมายใหทางเจาหนาท่ีนําเรียนชี้แจงรายละเอียด
ตอไป ขอบคุณครับ 

      
นายดลหมาน  ดานเทง  -    ขอขอบคุณ ผูบริหารครับ 

   (ประธานสภา ฯ)  -    ขอเรียนเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนครับ 

 
นางนลินภัสร  พงษวัฒนภัค -  เรียนทานประธาน ขอนําเรียนรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
(นักวิเคราะหนโยบายฯ) แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ระหวางเดือนตุลาคม 

2559 ถึง มีนาคม 2560) ตามท่ีทานประธานไดกลาววา การรายงาน
และการติดตามผล ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
ควนกาหลงนี้  อางถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวดท่ี 6 ขอ 
29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทอ ถ่ิน  (ฉบับ ท่ี 2) ขอ 13 และขอ 14 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนจะตองดําเนินการ 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความคิดเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 
วัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของ
ทุกป ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลควนกาหลง เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบดังกลาว 
คณะกรรมการและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลควนกาหลง จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหวางเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 
2560) ข้ีน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
5. ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล 
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นางนลินภัสร  พงษวัฒนภัค   6. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
(นักวิเคราะหนโยบายฯ)    7. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลควนกาหลง 

9. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลควนกาหลง 

 

สวนท่ี 2 แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และแนวทาง 
การพัฒนา ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะตองติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน วามีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการ
พัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมท้ังปญหา ความตองการ
ของประชาคมและชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม 

 

สวนท่ี 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1 – 3/1 
(แบบอ่ืนๆ ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ินและการติดตามคุณภาพ
แผนพัฒนา 
  แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
สวนท่ี 4 ผลการติดตามและประเมินผล ดวยระบบ E – PLAN 
สวยท่ี 5 สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการประชุม)  
  

 

 

นายดลหมาน  ดานเทง  -    ขอขอบคุณ เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ สมาชิกทานใดมีขอสอบถามเพ่ิมเติม 

   (ประธานสภา ฯ)  -    ขอเรียนเชิญคุณธวัชชัย  พงหลง 
 

นายธวัชชัย  พงหลง -   เรียนทานประธานสภา ขอสอบถามคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
   (ส.อบต.ม.1) ในท่ีประชุมแหงนี้ อีกไมก่ีเดือนก็จะสิ้นปงบประมาณแลว โดยเฉพาะในสวน

ของงบประมาณขอบัญญัติ ปงบประมาณ 2560 ท่ีจะดําเนินการในหมูท่ี 1 
ยังไมมีชองทางหรือวี่แววท่ีจะดําเนินการซ่ึงดูจากรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา กลาววาอยูระหวางดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ซ่ึงมี
อยูหลายโครงการท่ียังไมไดดําเนินการในสวนนี้  
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นายธวัชชัย  พงหลง -   ขอใหทางคณะผูบริหารเรงดําเนินการดวย โดยเฉพาะโครงการติดตั้ง 
   (ส.อบต.ม.1) ไฟฟาสองสวางสาธารณะ ประชาชนในพ้ืนท่ีรองเรียน สอบถามกันมามากวา

เม่ือไหรจะไดดําเนินการ ขอบคุณครับ 
 
นายดลหมาน  ดานเทง  -    ขอขอบคุณ คุณธวัชชัย  พงหลง 

   (ประธานสภา ฯ)  -    ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารตอบคําถามตอสมาชิกสภา 

 

นายณัฐภาพงศ สุวรรณชนะ -   เรียนทานประธานสภา กอนอ่ืนกระผมตองขอประทานโทษทานประธาน 
    (นายก อบต.ควนกาหลง) ดวย เพราะในชวงภาคเชากระผมติดภารกิจจึงมอบหมายใหรองนายกและ

เจาหนาท่ีดําเนินการแทน โดยเขียนเปนลายลักษณอักษรเปนท่ีเรียบรอยแลว 

สําหรับการดําเนินงานในหวงระยะเวลาท่ีผานมากระผมขอนําเรียนชี้แจงวา 

กิจกรรมโครงการบางโครงการมีลักษณะไปในทางรื่นเริง อาทิเชนการสืบสาน

งานประเพณีวันลอยกระทง ทางองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ไดงด

กิจกรรมลักษณะดังกลาวไปหลายกิจกรรมโครงการ เนื่องจากรัฐบาลมีคําสั่ง

ไมใหมีกิจกรรมโครงการไปในทางลักษณะงานรื่นเริง เพราะวาในหลวง รัชกาล

ท่ี 9 สวรรคต 

  สําหรับโครงการท่ีจะเขาไปดําเนินการแตละหมูบานก็ทยอยทําไปเรื่อยๆ 

ตามงบประมาณท่ีรัฐบาลอุดหนุนเขามาและงบประมาณท่ีจัดเก็บภาษีตางๆ 

ในสวนของโครงการครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง ใชงบประมาณคอนขางเยอะจึง

ลาชากวาโครงการอ่ืน 

  สําหรับในหมูท่ี 1 นั้นก็ไดงบประมาณในเรื่องของโครงการขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 การติดตั้งไฟแสงสวาง

สาธารณะจํานวน 2 โครงการ ในเรื่องของขุดบอน้ําเพ่ือแกปญหาใหกับพ่ีนอง

ประชาชน ซ่ึงในโครงการขุดบอน้ําสามารถดําเนินการไดเพราะใชงบประมาณ

ไมเยอะ แตสําหรับติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะนั้น มีข้ันตอนท่ีคอนขางจะ

ยุ งยากกวา กลาวคือ องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงไมไดตั้ ง

งบประมาณรายจายประจําปไวในการติดตั้งสายดับ เพราะฉะนั้นทางองคการ

บริหารสวนตําบลควนกาหลงจะตองประสานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบ ประมาณการราคาในการติดตั้งสายดับมากอน

แลวนําเสนอตอสภาเพ่ือพิจารณาขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินการ 

หลังจากนั้นแลวถาสภาใหการเห็นชอบก็สามารถดําเนินการติดต้ังไฟแสงสวาง

สาธารณะได แตท้ังนี้และท้ังนั้นก็ตองข้ึนกับงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรมาใหดวย

วาเพียงพอหรือไม 

นายดลหมาน  ดานเทง  -    ขอขอบคุณ ผูบริหาร 

   (ประธานสภา ฯ)  -    ขอเรียนเชิญคุณธวัชชัย  พงหลง 
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นายธวัชชัย  พงหลง -  เรียนทานประธานสภา  กระผมก็ทําตามหนาท่ีของกระผมในการตั้งคําถาม 
      (ส.อบต.ม.1) ตอคณะผูบริหาร โรงพักตํารวจภูธรควนกาหลงก็อยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

เม่ือเขาสะทอนปญหามากระผมก็ตองนํามาอภิปรายในการตั้งคําถามตอสภา 

ขอบคุณครับ 

 

นายดลหมาน  ดานเทง  -    ขอขอบคุณ คุณธวัชชัย  พงหลง 

   (ประธานสภา ฯ)  -    ขอเรียนเชิญคุณไพโรจน ดําสงฆ 

 

นายไพโรจน ดําสงฆ -  ในชวงเวลาท่ีผานมา หมูท่ี 9 ก็ไดรับโครงการกอสรางถนนลาดยางเคพซีล 
      (ส.อบต.ม.9) ไมทราบวาทางคณะผูบริหารไดกําชับใหเจาหนาท่ีสํารวจตรวจสอบคุณภาพ

ของโครงการบางหรือไม เพราะวาถนนลาดยางยังไมไดตีเสนก็เกิดการชํารุด

เสียหายแลว กระผมมีความเปนหวงกังวลในเรื่องนี้มากเพราะวากระผมใกลชิด

กับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงสอบถามกันเขามามากเก่ียวกับคุณภาพ 

มาตรฐานของโครงการนี้ ขอบคุณครับ 

 

นายดลหมาน  ดานเทง  -    ขอขอบคุณ คุณไพโรจน ดําสงฆ กระผมขอใหทานสมาชิกตั้งคําถามเก่ียว 

   (ประธานสภา ฯ)  กับโครงการท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

-    เรียนเชิญคุณธวัชชัย  พงหลง 

 

นายธวัชชัย  พงหลง -  กระผมขอเสริมในประเด็นของทานไฟโรจน เหตุการณแบบนี้เกิดข้ึนกับ 
      (ส.อบต.ม.1) ถนนเกือบทุกสาย กระผมคิดวาตอไปนี้จะตองมีการตรวจสอบใหละเอียดมาก

ข้ึนในแตละโครงการ เพราะวารัฐบาลก็สนับสนุนในเรื่องนี้ ในการปองกันการ

ทุจริตคอรัปชั่น 

 

นายดลหมาน  ดานเทง  -    ขอขอบคุณ ทานสมาชิกท้ัง 2 ทาน 

   (ประธานสภา ฯ) -    เรียนเชิญคุณประสิทธิ์ เปยคง 

 

นายประสิทธิ์ เปยคง   -    กระผมไดอานดูในรายงานปรากฏวา การพัฒนาดานสาธารณสุข มีอยูดวย 

   (ส.อบต.ม.11)  กันท้ังหมด 10 โครงการ ไมไดดําเนินการ 8 โครงการ เนื่องจากบุคลากรมีไม

เพียงพอ ไมทราบวาคณะผูบริหารจะแกปญหาตรงนี้อยางไร 

 

นายดลหมาน  ดานเทง  -    ขอขอบคุณ ประสิทธิ์ เปยคง 

   (ประธานสภา ฯ) -    เรียนเชิญคุณอภิสิทธิ์  คงสม 
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นายอภิสิทธิ์  คงสม -  เรียนทานประธาน สําหรับรายงานติดตามและประเมินผลเทาท่ีสังเกต 
       (ส.อบต.ม.5) มีอยูหลายโครงการในชองหมายเหตุท่ีบอกวายังไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

บุคคลากรไมเพียงพอ บุคลากรโอนยาย พบเห็นทุกครั้งขอฝากผูบริหารถาไม
เกิดปญหาจะไมทําอะไรเลย ยกตัวอยางตั้งแตรอบปท่ีแลวครูศูนยเด็กเล็กไม
เพียงพอ รูลวงหนาวาบุคลากรจะโอนยายทําใหเกิดปญหาหลายอยางตามมา 
หมูท่ี 2 เด็ก 60 กวาคน มีครู 2 คน ณ ปนี้ก็เหมือนกันหมูท่ี 5 เด็ก 78 คน 
ครู 3 คน หมูท่ี 4 เด็ก 80 ครู 3 คน แตกําลังจะเขาไปอีก 1 คน เปน 4 คน
เฉลี่ยดูตอคนท่ีรับผิดชอบดูแลเทาไหร ตองเกิดปญหากอนถึงจะมาหาเพ่ิม 
สําหรับพัฒนาทางดานสาธารณสุขมีเจาหนาท่ีเพียงคนเดียวท่ีจัดทําเก่ียวกับ
เอกสารทําใหโครงการท่ีไดรับอนุมัติติดขัดเกือบท้ังหมด  โครงการท่ีอยูใน
ขอบัญญัติท้ังหมดเราทําเพ่ือประชาชนท้ังนั้น เราตองการใหโครงการท้ังหมด
ออกไปสูพ่ีนองประชาชน แตเม่ือติดขัดทําใหเสียโอกาส กระผมสังเกตดูทุกครั้ง
บุคลากรท่ีโอนยายไมไดยาย 24 ชั่วโมง บางคนรูกอนลวงหนาเปนปแตไมหา 
รอใหเกิดปญหาข้ึนมากอนถึงจะแกไข กระผมขอฝากคณะผูบริหารวาทํา
อยางไรก็ไดอยาใหโครงการท่ีไดรับการอนุมัติจากสภาไปแลวติดขัดจนทําไมได 
จนตกไปเปนเงินสะสมเพราะวาทุกโครงการท่ีอนุมัติไปแลวอยากใหออกไปสูพ่ี
นองประชาชน แตถาติดขัดเพราะระเบียบ ขอกฎหมาย หรือขอบังคับ คําสั่ง
ของรัฐบาล ก็ไมวากันในสวนนี้ ขอบคุณครับ 

 
นายดลหมาน  ดานเทง  -    ขอขอบคุณ คุณอภิสิทธิ์  คงสม 

   (ประธานสภา ฯ) -    เรียนเชิญคุณมุสตอฝน  แกสมาน 

 
นายมุสตอฝน  แกสมาน   -    กระผมมีขอสงสัยในหนาท่ี 35  รายงานผลความพึงพอใจในแตละ 

   (ส.อบต.ม.1)  ยุทธศาสตร คะแนนแตละคะแนน เม่ือสํารวจดูแตละชอง ไดคะแนน 7 กวา

ท้ังนั้น เม่ือมาสรุปผลรวมได 6 กวา กระผมไมเขาใจในสวนนี้วาเจาหนาท่ีใช

สูตรอะไรคิด  

 
นายดลหมาน  ดานเทง  -    ขอขอบคุณ คุณมุสตอฝน  แกสมาน 

   (ประธานสภา ฯ) -    เรียนเชิญเจาหนาท่ีวิเคราะหฯ 

 
นางนลินภัสร  พงษวัฒนภัค -  เรียนทานประธาน ในสวนนี้ขอนําเอาเอกสารมาชี้แจงเพ่ิมเติมคะ 
(นักวิเคราะหนโยบายฯ)  
 
นายดลหมาน  ดานเทง  -    ขอขอบคุณ เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ 

   (ประธานสภา ฯ) -    เรียนเชิญคณะผูบริหารนําเรียนชี้แจง ตอบคําถามของทานสมาชิก 
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นายณัฐภาพงศ สุวรรณชนะ -   เรียนทานประธานสภา กอนท่ีจะตอบคําถามของทานสมาชิก กระผม 
    (นายก อบต.ควนกาหลง) ขอนําเรียนวาท่ีจริงแลวกระผมไมไดใชอารมณในการตอบขอ แตอยากใหทุก

ทานไดรับทราบถึงท่ีมาท่ีไปของกิจกรรมโครงการตางๆเทานั้น ประเด็นของ
ทานอภิสิทธิ์ คงสม ท่ีจริงแลวการรายงานและการติดตามแผนพัฒนา เม่ือกอน
นั้นรายงานปละ 1 ครั้ง แตระเบียบมหาดไทย ป พ.ศ.2560 วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ไดกําหนดใหรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกคือในเดือนตุลาคม – 
เมษายน  และครั้งท่ีสองตั้งแตเดือน พฤษภาคม – เดือนกันยายน ของ
ปงบประมาณนั้น  เพราะฉะนั้นในการรายงานผลดังกลาวในวันนี้จะผิดจากป
กอนๆ ทานคงไมสบายใจวาทําไมโครงการถึงไดดําเนินการนอย เพราะวาอยูใน 
6 เดือนแรก ซ่ึงกระผมไดนําเรียนไปแลววาการท่ี อบต.ควนกาหลงไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ และจัดเก็บภาษีในชวง 6 เดือนแรกยังมีขอจํากัดอยู ทาน
สมาชิกท่ีดํารงตําแหนงมาหลายสมัยคงสังเกตไดวา โครงการครุภัณฑ ท่ีดิน 
และสิ่งกอสรางนั้นสวนใหญแลวจะดําเนินการปลายปงบประมาณ บางป
ตองกันงบประมาณไวเพราะวางบประมาณไมเพียงพอ โดยเฉพาะการจัดเก็บ
ภาษีในชวงปลายปจะเขามาคอนขางเยอะ ดังนั้นแลว การรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ยังไมดําเนินการอีกหลายโครงการ แตจะ
ดําเนินการในชวง 6 เดือนหลังจากนี้ 

  ประเด็นในเรื่องการขาดแคลนบุคลากร ในการทํางานปญหานี้มีอยูทุกแหง
ในงานราชการของประเทศไทย โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพราะฉะนั้นในการรับโอน ในการโอนยายคอนขางมีปญหาและอุปสรรคอยู 
ในสวนแผนพัฒนาดานสาธารณสุขท่ีมีปญหาอยูในขณะนี้ กระผมตองขอ
ประทานโทษดวย ตอไปนี้จะเรงดําเนินการแกไขปรับปรุงใหดี ข้ึน ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

  ประเด็นในเรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้นก็มีปญหาขาดแคลนบุคลากรดวย
เหมือนกัน ทําใหปญหาคอนขางจะเยอะ ในการเปดรับครูนั้นตองดูในเรื่องของ
งบประมาณดวยวาจะเพียงพอหรือไม 

  ประเด็นของทานไพโรจนนั้น เปนงบประมาณในการซอมสรางถนน 
งบประมาณคอนขางจะนอยซ่ึงถนนท่ีชํารุดเสียหายไมไดเกิดจากเหตุธรรมชาติ 
แตเกิดจากการท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพรับซ้ือไมยางพาราทําใหถนน
ชํารุดไดงายและเสียหายมาก และในการทําถนนลาดยางนั้นมีหลายมาตรฐาน
ข้ึนอยูกับงบประมาณและมาตรฐานของถนนลาดยาง ซ่ึงผิวจราจรแตกตางกัน 

 สําหรับขอสอบถามของทานสมาชิก กระผมจะรับไปพิจารณาและนําไปปฏิบัติ
ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนใหดีกวาเดิม ในฐานะผูบริหารเองก็
ทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือพ่ีนองประชาชนตอไป 

   
 
 

นายอภิสิทธิ์  คงสม -  ขอขอบคุณ ผูบริหาร จะดําเนินการจัดประชุมตอในชวงบายครับ  
(รองประธานสภาฯ) -----------------------------------พัก 1 ชั่วโมง-----------------------------------------
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายดลหมาน  ดานเทง -  ขอดําเนินการประชุมตอในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
    (ประธานสภา ฯ) 6.1  การดําเนินงานโครงการงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําป พ.ศ.

2560 ตามแนวทางสร างความเขมแข็งและยั่ งยืนให กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 

 -   ขอเรียนเชิญผูบริหารนําเรียนตอสภา 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

นายณัฐภาพงศ สุวรรณชนะ -   เรียนทานประธานสภา ตามท่ีทานประธานกลาวขางตนเปนโครงการ 
 (นายก อบต.ควนกาหลง) ลักษณะการพัฒนากลุมจังหวัดและงบพัฒนาจังหวัด จํานวนสองแสนลานบาท

ท้ังประเทศ แบงออกเปนป 2560 หนึ่งแสนลานบาท และป 2561 อีกหนึ่ง
แสนลานบาท สําหรับพ้ืนท่ีของตําบลควนกาหลงไดทําโครงการไปจํานวน
หลายโครงการแตไดผานการพิจารณาจํานวน 2 โครงการ ก็คือโครงการซอม
สรางถนนและก็วางทอสงน้ําจากอางเก็บน้ําวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ไปถึงโรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค  

 -  ถนนสายแรกซอมสรางถนนลาดยางสายซอยไกลกังวลหมูท่ี 10 ตําบลควน
กาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ระยะทาง 1,500 เมตร  

 -  ถนนสายท่ี 2 โครงการซอมสรางถนนลาดยางบานซอย 3 บานซอย 4 หมู 
                                                             ท่ี 3 ระยะทาง 965 เมตร ถนน 
 -  ถนนสายท่ี 3 โครงการซอมสรางสาย 8/2 ระยะทาง 550 เมตร 
 -  ถนนสายท่ี 4 โครงการซอมสรางถนนบานซอย 9 ระยะทาง 1,060 เมตร 
 -  ถนนสายท่ี 5 โครงการซอมสรางถนนลาดยางบานควนนิมิต  
 -  ถนนสายท่ี 6 โครงการกอสรางถนนสายบานพรุ หมูท่ี 5 ตําบลควนกาหลง 

ถึง หมูท่ี 7 ตําบลอุไดเจริญ  ระยะทาง 1,900 เมตร รวมๆแลวพ้ืนท่ีตําบล
ควนกาหลงไดงบประมาณ 30 กวาลาน ซ่ึงบางสายก็เริ่มดําเนินการบางแลว
ครับ องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงคอนขางจะโชคดี ท่ี ไดรับ
งบประมาณจากหนวยงานตางๆท่ีเขามาดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีควนกาหลง 

 

นายดลหมาน  ดานเทง -   ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีนําเรียนชี้แจง 
   (ประธานสภา ฯ) -  มีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ แกไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม ครับ 
 บัดนี้ไดดําเนินการประชุมครบทุกวาระระเบียบการประชุมแลว หากการ     
 ดําเนินการประชุมมีขอผิดพลาดประการใด ตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย 
          กระผมขอปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง    

          สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําปงบประมาณ 2560  ตั้งแตบัดนี้  

ปดประชุม เวลา 15.30 น. 

 

 (ลงชื่อ)     อนุชาติ  ขะสุวรรณ ผูบันทึกรายงานการประชุม 

           (นายอนุชาติ  ขะสุวรรณ) 

ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 
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(ลงชื่อ)      ดลหมาน  ดานเทง ผูรับรองรายงานการประชุม 

            (นายดลหมาน  ดานเทง) 

ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 
 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ สุพัฒน พระธาตุ กรรมการ       ลงชื่อ วิเชียร คงสุวรรณ  กรรมการ        ลงชื่อ วิรัตน  นาโควงค กรรมการ 
       (นายสุพัฒน  พระธาตุ)                     (นายวิเชียร  คงสุวรรณ)          (นายวิรัตน  นาโควงศ) 
           ส.อบต.หมูท่ี ๔                                 ส.อบต.หมูท่ี ๔                        ส.อบต.หมูท่ี ๙ 


